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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

Hafsjór tækifæra

Grand hótel Reykjavík 6.- 7. September 2010

Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Íslenskar sjávarafurðir hafa haft góða ímynd á
mörkuðum erlendis – hefur þetta verið að breytast?
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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Samkvæmt nýlegri könnun (maí 2010) sem Iceland
Naturally lét gera í Bandaríkjun og Kanada kemur í ljós að
þekking neytenda er lítil þegar spurt er um íslenskar vörur
almennt.
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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

Þeir sem svöruðu játandi voru þá spurðir til hvers
vöruflokks þeir þekktu af íslenskum vörum. Afgerandi 66%
þekktu til sjávarfangs.
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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Þá var spurt um áhuga á eftirtöldum vöruflokkum þar sem
menn gáfu áhuga sinn til kynna með því að gefa einkun frá
1 til 10



9/7/2010

5

Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Athyglisvert er að skoða útkomuna þegar spurt var hvort
uppruni fisks skipti máli, þ.e. hvaðan er best að hann komi.
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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Önnur áhugaverð spurning var þegar spurt var um hvað
það væri sem fólki líkaði við íslenskar sjávarafurðir.

 Um 40% hafa enga skoðun á því en um 40% segja það vera
ferskleika og gæði.
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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Eftirfarandi ályktun má draga af framangreindu:

 Ímynd íslenskra sjávarafurða er enn góð í Norður Ameríku
þrátt fyrir að mun minna magn sé flutt inn frá Íslandi en
gert var fyrr á árum.

 Kyrrahafsþorskur hefur tekið mikið af markaðnum þar sem
íslenski og almennt Atlantshafsþorskur hefur leitað inn á
Evrusvæðið vegna styrks evrunar.

Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Hvernig eru íslenskar sjávarafurðir markaðssettar í dag?

 Er verið að leggja áherslu á íslenskan uppruna?
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ICELANDIC USA, INC.

FOOD SERVICE BROKERS
(1500 PEOPLE)

600 FOOD SERVICE DISTRIBUTORS

890,000 RESTAURANTS IN THE USA

Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Markaðsstarfið hvílir enn mikið á íslenskri ímynd þrátt
fyrir að magnið í heildarflórunni hafi minnkað verulega,
sérstaklega í þorski.

 Mörg veitingahús nýta sér upprunann í sínum auglýsingum
og matseðlum
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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Hafa nýir aðilar á Íslandi náð að byggja upp sterk
vörumerki?
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Sjávarútvegsráðstefnan 2010
 Hvaða Íslensk vörumerki eru í markaðnum í dag?
 Icelandic
 Samband of Iceland
 Iceland Gold
 IceFresh
 Brim
 Torbjorn
 Vísir
 Grandi
 Mánaberg
 Norfisk -Origin Iceland

Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Skilaboðin um sjálfbærni og gæði íslensks sjávarfangs hafa
komist til skila í markaðnum eins og glögglega kemur fram
í könnunum. Þar má samt ekki slaka á því við þurfum að
gera enn betur.
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Sjávarútvegsráðstefnan 2010

 Mikilvægt er að þeir sem ætla að þjóna þessum markaði
geri það með lang tíma markmið í huga

 Góð tækifæri eru til aukinnar sölu á íslenskum
sjávarafurðum í Norður Ameríku til lengri tíma

Áfram þarf að blása í lúðra og berja bumbur til að
halda merkjum íslenskra sjávarafurða á lofti!!!


